

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

**Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Curn Hê đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ta lần đầu của Tổng thống Pắc Curn Hê và là chuyến thăm thứ năm của Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.**

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Pắc Curn Hê là sự kiện quan trọng, khẳng định sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển, đồng thời duy trì quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực.

Đón Tổng thống Hàn Quốc Pắc Curn Hê, nhân dân Việt Nam vui mừng chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc niềm tự hào về những thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, đưa đất nước của những "kỳ tích sông Hàn" trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở châu Á và đứng vào nhóm 15 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới. Gần đây, mặc dù chịu tác động tiêu cực từ những khó khăn chung của kinh tế thế giới, nhưng nền kinh tế Hàn Quốc đã từng bước vượt qua trở ngại và đạt được những thành tựu khả quan. Kim ngạch thương mại năm 2012 đạt hơn 1.167 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 550 tỷ USD. Kim ngạch thương mại bảy tháng đầu năm 2013 đạt hơn 620 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 0,9% so cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại 18 tháng liên tiếp. Tính đến tháng 7-2013, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục gần 330 tỷ USD, tăng gấp mười lần so năm 1997. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc tiếp tục tăng so với năm ngoái, vượt mốc mười tỷ USD. Dự báo, mức tăng trưởng GDP của Hàn Quốc sẽ đạt 3,2% trong năm nay.

Sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược (tháng 10-2009), quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Trong đó, mới đây Chủ tịch QH Hàn Quốc Cang Chang Hi thăm chính thức Việt Nam (tháng 1-2013); Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm Hàn Quốc và dự lễ nhậm chức của Tổng thống Pắc Curn Hê tháng 2-2013; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Hàn Quốc tháng 7-2013 và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc cuối tháng 8 vừa qua. Hàn Quốc ủng hộ đường lối đối mới của Việt Nam, hợp tác hiệu quả với Việt Nam trên nhiều diễn đàn, tổ chức quốc tế như LHQ, ASEAN, ASEM, ARF, WTO, APEC... Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng

hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc làm ăn ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Hàn Quốc tiếp tục là một trong các đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: hiện Hàn Quốc đứng thứ ba về đầu tư trực tiếp với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 24,8 tỷ USD; đứng thứ tư về kim ngạch thương mại song phương, đạt hơn 21 tỷ USD trong năm 2012; đứng thứ hai về viện trợ phát triển chính thức (ODA) với cam kết cung cấp 1,2 tỷ USD trong giai đoạn 2012-2015; đứng thứ hai về nguồn khách du lịch, đạt hơn 700 nghìn lượt người trong năm 2012; là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ hai của Việt Nam với khoảng 68 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam khá lớn với hơn 100 nghìn người. Hai nước đã thành lập cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc và tổ chức họp định kỳ để thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Mặc dù có những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn đánh giá cao về triển vọng trung, dài hạn của kinh tế Việt Nam và môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cũn Hê nhằm tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; nâng cao hơn nữa quan hệ chính trị và đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, lao động, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục; trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúc nhân dân Hàn Quốc tiếp tục làm nên những "kỳ tích sông Hàn" mới, xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng. Chúc chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cũn Hê thành công tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững hơn trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của mỗi dân tộc, góp phần tăng cường hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển của các dân tộc ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN